

Số: /TB-UBND

Lai Châu, ngày tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Tổng Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Ngày 24/11/2023, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Tổng Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023 trên địa bàn các huyện Than Uyên, Tân Uyên (trọng tâm là kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế). Tham gia Đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn của các sở, ngành: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Y tế, Lao động - Thương binh & Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi kiểm tra thực tế tại xã, nghe báo cáo của UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên và ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Những tháng đầu năm năm 2023, mặc dù còn tác động ảnh hưởng bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực vào cuộc, tăng cường triển khai các biện pháp, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên, người thuộc gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đã được cải thiện, tăng từ 82% năm 2022 lên 90,3%; số người tham gia BHXH bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp chung của tỉnh và các huyện Than Uyên, Tân Uyên ước đạt chỉ tiêu kế

hoạch được giao. Tuy nhiên, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh còn có những khó khăn, hạn chế: Tỷ lệ bao phủ BHYT còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2023 (90,3/96,1%); huyện Tân Uyên đạt 61,3/91,9%, huyện Than Uyên đạt 77,4/96%; toàn tỉnh có khoảng 40.000 người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ mặc dù được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT (quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ) nhưng chưa tham gia BHYT (trong đó huyện Tân Uyên gần 18.500 người; huyện Than Uyên trên 11.000 người). Số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh đạt thấp (47%), huyện Than Uyên đạt 45,5%, huyện Tân Uyên đạt 43,9%; số người hưởng BHXH 1 lần còn nhiều và có xu hướng gia tăng. Tình trạng doanh nghiệp sử dụng lao động nhưng không đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động vẫn còn. Toàn tỉnh còn trên 6.000 người (huyện Than Uyên gần 1.200 người, huyện Tân Uyên gần 2.000 người) thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT nhưng chưa được cấp thẻ BHYT. Có 8/10 xã tại huyện Tân Uyên chưa triển khai quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023, do vậy chưa xác định được đối tượng thuộc diện hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND. Các huyện Tân Uyên, Than Uyên chưa quản lý được số thẻ BHYT đã được cấp đối với người dân của địa phương đi lao động tại các tỉnh, thành phố khác; chưa kịp thời rà soát, cung cấp thông tin, danh sách người thuộc diện hỗ trợ đóng BHYT, chưa có đủ cơ sở cấp thẻ BHYT, vì vậy chưa tính đúng, tính đủ được tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn; nhận thức của một bộ phận người dân về lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, nhất là ở cơ sở chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao; chính sách của tỉnh của Trung ương đã ban hành nhưng nhiều người dân vẫn chưa tham gia BHYT.

Để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả chính sách bảo hiểm, đặc biệt là BHYT, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của các huyện Tân Uyên, Than Uyên và của chung toàn tỉnh trong thời gian còn lại của năm 2023 và thời gian tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với UBND huyện Tân Uyên, Than Uyên

- Tăng cường sự chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, hạn chế hưởng BHXH một lần để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài. Tiếp tục tuyên truyền phổ

biển, quán triệt Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ; các quy định liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn, ưu việt của chính sách, từ đó nâng cao ý thức tự giác, chấp hành và tích cực tham gia BHXH, BHYT.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường rà soát, cung cấp đầy đủ, kịp thời danh sách, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu của các đối tượng thuộc diện được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ, nhất là các nhóm đối tượng thuộc diện hỗ trợ 100% hoặc 70% mức đóng mà chưa được tham gia BHYT, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và 100% các đối tượng thuộc diện hỗ trợ tham gia và được cấp thẻ BHYT đầy đủ.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thống kê, cập nhật đầy đủ số lượng người dân của địa phương đi lao động ngoài tỉnh, xác định số người đã tham gia BHYT, chưa tham gia BHYT để triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định, đồng thời đảm bảo đánh giá trung thực tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét việc xây dựng tiêu chí học sinh tham gia BHYT là tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hằng năm đối với các cơ sở giáo dục, phấn đấu 100% học sinh nói chung và nhất là học sinh được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT tham gia để hưởng quyền lợi về BHYT. Giao chỉ tiêu, giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp xã trong việc tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHYT theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo quy định. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, bảo đảm số nợ trên số tiền phải thu BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn thấp hơn năm trước; kịp thời ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Phối hợp với các địa phương kịp thời lập danh sách và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đã được sửa đổi, bổ sung mức hưởng theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ; xác định đầy đủ số lượng người dân của địa phương đi lao động ngoài tỉnh, số người đã tham gia BHYT, chưa tham gia BHYT để triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định, đồng thời

đảm bảo đánh giá trung thực tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của toàn tỉnh. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHYT trên toàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp phát triển và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT; ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi chính sách BHXH, BHYT.

- Tăng cường đối thoại chính sách BHXH, BHTN, BHYT về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

3. Sở Y tế

Đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ người bệnh; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định; phòng, chống hành vi lãng phí, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, quỹ BHXH.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tăng cường phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh tra, kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong việc thu, đóng, giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHTN; việc xây dựng thang, bảng lương, thực hiện ký hợp đồng lao động, xác định các khoản phải đóng BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp để làm căn cứ trích đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Rà soát các trường hợp người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trùng với thời gian làm việc, có đóng BHXH, BHTN để thu hồi về quỹ BHTN số tiền hưởng không đúng quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với BHXH tỉnh xác định số liệu học sinh chưa tham gia BHYT để kịp thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở Giáo dục lập danh sách học sinh tham gia BHYT; phấn đấu 100% số học sinh tham gia BHYT ở mỗi trường.

6. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã, đồng thời phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các địa phương xác định dữ liệu người dân theo cơ sở dữ liệu quốc

gia về dân cư, về số người tham gia, chưa tham gia BHXH, BHYT để có dữ liệu sạch, chính xác, làm cơ sở khai thác kịp thời đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

7. Đối với UBND các huyện, thành phố khác

Kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về BHXH, BHYT, BHTN, BHYT được giao năm 2023, xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế (nếu có), đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để khắc phục; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể tương ứng theo chỉ đạo đối với 02 huyện Than Uyên, Tân Uyên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan được biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- Như trên;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c)
- UBND tỉnh: U;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- BHXH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUBND: V, C, CB;
- Lưu: VT, VX1.

**TL. CHỦ TỊCH
KT CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Hồng Tuyền